

เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
“ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
“ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง”

จากสถานการณ์ปัญหาการพัฒนาเด็ก และเยาวชนมีทุกช่วงวัย รวมถึงการคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่
ต้องการในการคุ้มครองพิเศษ และปัญหาการบริหารจัดการในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ทำให้
สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี

กังวล ต่อสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และชุมชนอย่างรุนแรง และอาจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ตระหนักว่า เด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญของการพัฒนาจังหวัด ประเทศ และสังคมโลก

ตระหนักว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่านของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ได้ก้าวไปสู่สังคมที่ติดต่อ
ถึงกัน ไปมาหาสู่กันได้อย่างรวดเร็ว และสร้างผลกระทบเชื่อมโยงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ตระหนักว่า หากครอบครัวและชุมชนปล่อยปละละเลย ไม่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไข จะ
ทำให้เกิดปัญหาทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จังหวัด ประเทศ และสังคมโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
อย่างแน่นอน

เชื่อว่า ปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้ หากสมาชิกในสังคมทุกภาคส่วนยอมรับปัญหา มีสติ ตระหนักรู้ ร่วม
ขบคิด ทหารือ แสวงหาแนวทาง และลงมืออย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

เห็นว่า ควรมุ่งเน้นการทำให้ครอบครัวเข้มแข็งโดยชุมชน เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีมติให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง
ครอบครัวเข้มแข็ง” ตามแนวทางดังนี้

๑. ให้จังหวัดและภาคส่วนต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนและ
ดำเนินการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ (เอกสารภาคผนวก) ให้เกิดความ
ต่อเนื่อง

๑ ๒. ให้จังหวัดและภาคส่วนต่างๆ สร้างกลไกการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี
๒ ในระดับนโยบาย ดังนี้

๓ ๒.๑ จังหวัดตั้งคณะกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ในทุกระดับ ทั้ง
๔ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน เพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่าง
๕ จริงจังและต่อเนื่อง โดยระดมผู้ที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมขับเคลื่อนอย่างเป็น
๖ รูปธรรม เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

๗ ๒.๒ จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัด
๘ อุบลราชธานี และระดับอำเภอ เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล และระดับ
๙ หมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล เป็น Call Center เป็นศูนย์ให้บริการประสานงานด้านเด็ก
๑๐ เยาวชน และครอบครัว

๑๑ ๒.๓ ให้จังหวัดบรรจุประเด็นการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด

๑๒ ๓. ให้จังหวัดและภาคส่วนต่างๆ สร้างกลไกการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัด
๑๓ อุบลราชธานี ในระดับปฏิบัติการ ดังนี้

๑๔ ๓.๑ ให้คณะกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ในทุกระดับ จัดทำ
๑๕ แผนปฏิบัติการ แผนติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
๑๖ ครอบครัว ระยะ ๔ ปี (๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) โดยให้มีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง และต้องมีการ
๑๗ สื่อสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

๑๘ ๓.๒ ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
๑๙ ความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐ และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวใน
๒๑ ระดับท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

๒๓ ๓.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
๒๔ อย่างเพียงพอ

- 1 ๓.๔ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก โดย
2 กระบวนการสมัชชา ในรูปแบบสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
- 3 ๓.๕ ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
4 ดำเนินงานของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
- 5 ๓.๖ ให้สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนทุกระดับ มีส่วนร่วมในการ
6 กำหนดประเด็นพัฒนาเด็กและเยาวชน
- 7 ๓.๗ ให้องค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และเผยแพร่ด้าน
8 วิชาการ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ อันเป็น
9 ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของท้องถิ่น และ
10 แผนพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
- 11 ** และขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับองค์กร (ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดำเนินการและ/หรือร่วมดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ
13 แนวทางและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น